

*Đông Anh, ngày 15 tháng 04 năm 2020*

**TỜ TRÌNH**  
**XIN Ý KIẾN VIỆC CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**  
**KIỂM TỔNG GIÁM ĐỐC CÔNG TY**

- Căn cứ Điều 36 Nghị định 71/2017/NĐ-CP ngày 06 tháng 06 năm 2017 của Chính phủ hướng dẫn về quản trị công ty áp dụng với công ty đại chúng.
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Xích Líp Đông Anh ban hành ngày 23/4/2019;
- Thực hiện Nghị quyết Đại hội cổ đông thường niên năm 2019 về việc Chủ tịch Hội đồng quản trị kiêm Tổng Giám đốc Công ty;

Trong năm 2019, Chủ tịch HĐQT kiêm TGD đã phối hợp với Ban lãnh đạo Công ty điều hành hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty tuân thủ nghiêm túc Điều lệ và các Quy chế quản lý của Công ty, chấp hành nghiêm các chính sách, pháp luật của Nhà nước trong sản xuất kinh doanh.

Chủ tịch HĐQT kiêm TGD Công ty đã chỉ đạo Ban điều hành tổ chức triển khai kịp thời, linh hoạt, hiệu quả các nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông và Hội đồng quản trị.

Trong điều kiện kinh doanh ngày càng khó khăn: thị trường xe máy sụt giảm, sức ép giảm giá của các khách hàng lớn theo lộ trình mỗi năm 4%, yêu cầu của khách hàng về dịch vụ chất lượng sản phẩm, thời gian giao hàng ngày càng khắt khe. Với những khó khăn khách quan đó đòi hỏi Ban điều hành mà đứng đầu là Tổng giám đốc Công ty phải nỗ lực hết mình, đưa ra những quyết sách sáng suốt,

biện pháp hợp lý, kịp thời để giữ vững thị phần, giảm chi phí sản xuất đem lại lợi nhuận cho Công ty và cổ đông.

Kết quả sản xuất kinh doanh năm 2019 và những năm gần đây cho thấy Chủ tịch HĐQT kiêm TGD Công ty với năng lực, kinh nghiệm thực tế đã điều hành hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty có hiệu quả, năm sau tăng trưởng so với năm trước, bảo toàn và sử dụng vốn có hiệu quả, đảm bảo lợi nhuận cho Công ty và các cổ đông.

Tuy nhiên, để đảm bảo sự tách biệt giữa chức năng quản trị, giám sát và điều hành nhằm nâng cao hiệu quả quản trị Công ty. Hội đồng quản trị đề nghị Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020 thông qua việc Chủ tịch Hội đồng Quản trị tiếp tục kiêm chức danh Tổng Giám đốc Công ty cho đến khi Hội đồng quản trị xem xét bổ nhiệm chức danh Tổng Giám đốc, thời gian chậm nhất ngày 01/08/2020 theo quy định của Luật Doanh nghiệp và Điều lệ Công ty.



**T/M HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
CHỦ TỊCH**

**Phan Tấn Bình**